

ผลการดำเนินงานกิจกรรม /โครงการจัดการความรู้ ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564				รอบการรายงาน <input type="checkbox"/> 6 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> 9 เดือน <input type="checkbox"/> 12 เดือน			
ชื่อองค์ความรู้ : การนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง							
สถาบันวิจัยและพัฒนา							
ประเภทองค์ความรู้ <input type="checkbox"/> ด้านการเรียนการสอน /ผลิตบัณฑิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการวิจัย <input type="checkbox"/> ด้านอื่น ๆ (ระบุ)							
ลำดับที่ (1)	กิจกรรม /โครงการสนับสนุนการจัดการความรู้ (2)	เวลาที่จัด (3)	ตัวชี้วัดโครงการ (4)	ค่าเป้าหมาย (5)	กลุ่มเป้าหมาย (6)	ผู้รับผิดชอบโครงการ (7)	ผลการดำเนินงาน (8)
1	การประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุง ขอบเขต กระบวนการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM)	7 ธ.ค. 64	มีการประชุมเพื่อ ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการ ดำเนินการด้านการ จัดการความรู้ (KM)	คณะกรรมการอำนวยการและ คณะกรรมการดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบผล การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปี ต่อไป	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ ดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ ดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนา	คณะกรรมการอำนวยการและ คณะกรรมการดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบผลการ ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและวาง แผนการดำเนินงานในปีต่อไป
2	การประชุมเพื่อการสำรวจหัวข้อเรื่องที่ต้องการ พัฒนาหน่วยงานหรือบุคลากร (Training Needs Survey)	12 ม.ค. 65	ได้หัวข้อเรื่องที่จะ พัฒนาหน่วยงานหรือ บุคลากร	อย่างน้อย 1 หัวข้อ	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ ดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ ดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนา	ได้ประเด็น KM เรื่อง “การนำองค์ ความรู้จากงานวิจัยและบริการ วิชาการสู่ชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง”
3	เชิญผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/Mentor มาให้ความรู้	10 พ.ค. 65	ได้แนวทางในการนำ องค์ความรู้จาก งานวิจัยและบริการ วิชาการสู่ชุมชนเพื่อ การใช้ประโยชน์ให้เป็น ชุมชนเข้มแข็ง	แนวทางในการการนำองค์ ความรู้จากงานวิจัยและบริการ วิชาการสู่ชุมชนเพื่อการใช้ ประโยชน์ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ ดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ ดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนา	ได้แนวทางในการการนำองค์ความรู้ จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่ ชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ให้เป็น ชุมชนเข้มแข็ง

